

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Năm tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm *“Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”* của Tổng liên đoàn và năm *“Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”* của thành phố Hà Nội.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, căn cứ Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 06/5/2020 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước trong CBGV, NV và các cấp Công đoàn Thủ đô, với chủ đề: *“Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển SXKD vì đời sống, việc làm của Người lao động”*, với các nội dung cụ thể sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ CBGV, NV và tổ chức Công đoàn Thủ đô, đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gây ra; ra sức thi đua *“Dạy tốt - Học tốt”* phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

2. Tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của Ngành đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Gắn phong trào thi đua yêu nước trong CBGV, NV với việc duy trì, ổn định việc làm, tăng thu nhập; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị nhà trường.

3. Khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng thành tích, quan tâm khen

thường động viên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Kịp thời phát hiện những gương tiêu biểu, những điển hình xuất sắc để nhân rộng và học tập trong phạm vi đơn vị và toàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, gắn với các nội dung sau:

1. Phát động trong đội ngũ CBGV,NV trong các đơn vị, trường học thi đua khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến trong công tác. Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép trong ngành giáo dục là đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo chương trình học tập của học sinh. Vận động CBGV,NV tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Động viên, hỗ trợ kịp thời đội ngũ CBGV,NV trong các đơn vị, trường học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, tham gia tích cực các kỳ thi năm học 2019-2020, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

2. Động viên CBGV,NV thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, biểu dương “Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” và phong trào sáng kiến, sáng tạo của Ngành.

3. Tham mưu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

4. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đơn vị. Đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Phát

huy tinh thân đoàn kết, đồng hành, chung sức, đồng lòng cùng đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG

Đợt thi đua cao điểm được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động từ ngày 19/5/2020 đến 10/10/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

- Chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm đến 100% Công đoàn cơ sở và CBGV, NV phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo về công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tổ chức phát động thi đua trong toàn Ngành. Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất đề nghị LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

2. Đối với Công đoàn cơ sở

Căn cứ kế hoạch phát động của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và phát động tổ chức triển khai tới 100% CBGV, NV trong đơn vị.

Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

Nơi nhận:

- CDCS trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà